



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจำวงศรียัชนัษ  
เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึษา ตำแหน่งครู  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (การย้ายกรณีปกติ)  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึษามัธยมศึกษาประจำวงศรียัชนัษ

ตามที สำนักงาน ก.ค.ศ. มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึษาธิการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๘  
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และสำนักงานคณะกรรมการการศึษาชั้นพื้นฐาน ได้กำหนดปฏิทินการย้าย  
และรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ  
ศึษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึษาชั้นพื้นฐาน ด่วนทีสุด  
ที ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๔๗๖๗ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึษามัธยมศึกษาประจำวงศรียัชนัษ ในคราวประชุมครั้งที  
๑๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ มีมติอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึษา ตำแหน่งครู  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึษามัธยมศึกษาประจำวงศรียัชนัษ จำนวน ๑ ราย ตามรายละเอียดแนบท้าย  
ประกาศนี้

ทั้งนี้ จะดำเนินการจัดส่งคำสั่งไปยังต้นสังกัดเดิมให้ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป โดยผู้ได้รับ  
การพิจารณาย้ายต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการที ก.ค.ศ. กำหนด หากตรวจพบภายหลังว่าผู้ได้รับการพิจารณาย้ายรายใดขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการทีสำนักงานคณะกรรมการการศึษาชั้นพื้นฐาน และ ก.ค.ศ. กำหนด จะไม่ได้รับการย้ายและแต่งตั้ง  
หรือหากได้รับการย้ายและแต่งตั้งไปแล้วจะถูกเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้ง โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ ในกรณี  
ผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้ายรายใดปลอมแปลงเอกสารหลักฐานหรือยื่นเอกสารอันเป็นเท็จนั้น จะถูกดำเนินการ  
ทางคดีอาญาต่อไปด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอาทิตย์ อารงชัยชนะ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึษามัธยมศึกษาประจำวงศรียัชนัษ  
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึษามัธยมศึกษาประจำวงศรียัชนัษ ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึษามัธยมศึกษาประจำวงศรียัชนัษ

ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ รอบที่ ๒ (จำนวน ๑ ราย)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

(แบบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ข้อมูลตำแหน่งว่าง					ผู้ได้รับการพิจารณาย้าย				
ที่	โรงเรียน	อำเภอ	เลขที่ตำแหน่ง	วิชาเอก	ชื่อ - สกุล	อันดับ	วุฒิ/วิชาเอก	โรงเรียน	สังกัด
๑	ทับสะแกวิทยา	ทับสะแก	๓๔๐๖๗	อุตสาหกรรมศิลป์	ว่าที่ร้อยตรีเรืองฤทธิ์ แทนคุณ	คศ.๑	ค.บ./วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (เทียบวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์)	โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี	สำนักบริหารการศึกษพิเศษ

